



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 93/2544

21 ธันวาคม 2544

คลัง จัดมหกรรมบ้านลดกระหน่ำส่งท้ายปีเก่า

กระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ชอส.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดมหกรรมบ้านราคาถูกสุด ๆ ลดกระหน่ำส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้ข้าราชการสมาชิก กบข. ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ในเงื่อนไขพิเศษสุด

นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวว่า การจัดงานมหกรรมบ้านราคาถูก ซึ่ง ชอส. กบข. และ กคช. ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการสมาชิก กบข. ได้มีที่อยู่อาศัยราคาถูก ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2544 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 1 - 2 โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้ที่มาร่วมงานจะได้พบกับบ้านดีราคาถูกจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์กว่า 200 โครงการ ในราคาส่วนลด 15-40% อาทิ โครงการบางกอกแลนด์ ฤกษ์คานคร สุภาลัยพาร์ค เมืองทองธานี ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนั้น ข้าราชการสมาชิก กบข. ที่ได้ยื่นแสดงความจำนงจองสิทธิไว้แล้วและได้มาร่วมงานในระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2544 ก็จะได้รับของขวัญปีใหม่จาก ชอส. ที่ได้นำบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียมหลุดจำนองมาขายในราคาพิเศษที่มีส่วนลด 20 - 50% ซึ่งเป็นราคาถูกอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในจำนวน 70 หลังเท่านั้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า "นอกจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านคุณภาพดี ราคาถูกแบบสุดๆ แล้ว ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางเลือกซื้อบ้านทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสองจากทีมงานหมอบ้าน (นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยและเป็นที่ยู่อัจฉริยะในวงการ และอาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ จะมาให้ทัศนะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย รวมถึงสาระน่ารู้ ความบันเทิงต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังสามารถยื่นคำขอกู้เงินจากบวร ชอส. ที่ตั้งอยู่ในงาน โดยสามารถทราบค่างวดในเบื้องต้นได้ในทันที รวมทั้งยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้าน และการขอสินเชื่ออีกด้วย"